

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Vietcombank Chí Linh

15:03 08/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có giá trị thực tiễn vô cùng phong phú, tác động sâu sắc đến nhận thức, hành động, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, một trong những điển hình tiêu biểu đó là những cán bộ, đảng viên, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Chí Linh.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Chí Linh đã rất tích cực đẩy mạnh triển khai thường xuyên việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời, sự nghiệp và phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên, đoàn viên mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có giá trị thực tiễn vô cùng phong phú, tác động sâu sắc đến nhận thức, hành động, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Chí Linh.

Điển hình trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng là việc Chi ủy, Ban Giám đốc, công đoàn, đoàn thanh niên Vietcombank Chí Linh đã tổ chức triển khai sâu rộng các hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về giáo dục, chuyên đề về nghiệp vụ hàng năm tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động trong chi nhánh. Triển khai thi tìm hiểu về Đảng, văn hóa Vietcombank, tôn vinh các đoàn viên có thành tích cao qua đó càng nâng cao ý thức cũng như tạo động lực để cán bộ được sáng tạo trong công việc nhiều hơn.

Đặc biệt trong các năm qua để công tác khách hàng ngày một hiệu quả Chi ủy, Ban giám đốc kết hợp với các tổ chức đoàn thể đã tổ chức rất nhiều các lớp học, nhóm nghiệp vụ, như: lớp học tiếng trung, tổ nghiệp vụ bán buôn, tổ phát triển khách hàng, tổ chất lượng dịch vụ, tổ quản trị rủi ro, ... các lớp học trực tiếp hoặc online qua zoom, msteam, zalo, cũng như các buổi học thực tế tại các chi nhánh trong hệ thống ... đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tham gia nhiệt tình.

Việc học tập của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động được chú trọng cả về chất lượng. Sau mỗi buổi học hay khóa học mỗi cán bộ phải báo cáo kết quả học tập, từ đó đưa ra các đề xuất ứng dụng cải tiến trong công việc của mình. Tại chi nhánh thực hiện chấm kết quả học KPI đến từng phòng, từng cán bộ từ đó thúc đẩy các cán bộ ngày một ham học hỏi những cái mới, có học mới có được kiến thức, có kiến thức mới có hành trang để phát triển. Chính vì yêu cầu cao trong học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, chi nhánh đã có nhiều thành tích trong các kỳ thi nghiệp vụ của hệ thống Vietcombank, có 02 cán bộ tham gia khóa học đạt thành tích xuất sắc được đi khảo sát tại Mỹ, Nhật Bản; 01 cán bộ đạt giải khuyến khích hội thi ngân quỹ toàn hệ thống, 02 cán bộ lọt vào vòng chung kết hội thi kế toán, nhân sự của hệ thống; về tập thể chi nhánh đạt top 5 chi nhánh trong hệ thống tại kỳ thi nhân sự.



Hình ảnh đoàn viên thanh niên VCB Chí Linh quyết tâm học thêm tiếng Trung nhằm phục vụ cho công việc

Các đoàn viên thanh niên, cán bộ tự chủ động học và tự đào tạo lại cho nhau để nâng cao kiến thức quy trình nghiệp vụ đảm bảo công việc được hoàn thành, đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra. Các buổi đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu như về tư vấn bảo hiểm, phát triển khách hàng SME, quản lý ngoại hối, kiểm điểm điểm bán,... thường xuyên được tổ chức, các vấn đề khó khăn vướng mắc cũng thường xuyên được trao đổi đưa ra các giải pháp mới, sáng tạo.

Các tổ chức đoàn thể tham gia tích cực trong việc giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank tới đông đảo khách hàng: Tổ chức chương trình roadshow truyền thông dịch vụ Vietcombank nhằm tăng cường phủ sóng dịch vụ ngân hàng số Vietcombank, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thanh toán tiền viện phí bệnh viện, thanh toán học phí trường học tự động,... Từ đó hướng tới khách hàng được trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số góp phần thực hiện phát triển khách hàng trên kênh số, chung tay với địa phương trong công cuộc chuyển đổi số.



Cán bộ, đảng viên VCB Chí Linh trong chiến dịch truyền thông ngân hàng số 2024.

Bên cạnh đó, để giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, Chi ủy, Ban giám đốc chi nhánh vận dụng bằng nhiều hình thức: Tổ chức thi sân khấu hóa tìm hiểu về văn hóa Vietcombank giữa các tổ công đoàn trong chi nhánh, qua các chuyến đi về nguồn thực tế, thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại thành cổ Quảng Trị, Quảng Bình.

Mặc dù cũng đã được học qua sách vở, qua bài giảng nhưng khi được đến trực tiếp các mảnh đất anh hùng các cán bộ, đoàn thanh niên cảm nhận thực sự xúc động, biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha ông anh dũng qua các thời kỳ chiến tranh. Những hành trình về nguồn là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên Vietcombank Chí Linh hiểu thêm về sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước, tham gia có hiệu quả trong các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đồng thời nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan đơn vị.



Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank Chí Linh đã luôn luôn nỗ lực không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện để tiếp thu kiến thức mới, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đưa chi nhánh Vietcombank Chí Linh ngày càng phát triển.

Thu Trang

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-tai-chi-bo-vietcombank-chi-linh>